



โรงเรียนขามแก่นนคร

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๕๐)

โรงเรียนขามแก่นนคร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑๕ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง

ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖



ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอีโคสคูล

พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนขามแก่นนครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ คือ วิชาการดี กีฬาเด่น ศิลปะยอดเยี่ยม นาฏศิลป์เลิศ

ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดให้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายสำคัญของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สู่การเป็นพลเมืองอาเซียน เป็นพลโลก มีจิตสาธารณะรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม และดำรงตนอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดูแลโดยกลุ่มงานอำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการเป็นผู้กำกับ ติดตามดูแล และประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด



พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้

โรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการอบรมพัฒนาครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ๗ ขั้นตอน และเสริมทักษะในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้แก่ครูผู้สอน นำไปสู่การจัดทำหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำหรับสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยการจัดให้มีการทำกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ต้นไม้และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนและชุมชน ร่วมปลูกป่าชุมชน แจกกล้าไม้ให้ผู้ปกครองไปปลูกตามไร่นา

โรงเรียนยังมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย โดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ร่วมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบร่วมเป็นเจ้าของ ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดการขยะและของเสียในโรงเรียน
๒. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
๓. กิจกรรมทำปุ๋ยหมักไปไม้
๔. กิจกรรมน้ำหมักจากขยะสด
๕. ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน (รักษั่วยุติลาและรักษัหนองของแมว)
๖. กิจกรรมศึกษา Carbon Foot Print ของชุมชนโรงเรียนขามแก่นนคร



พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและชุมชน มีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะร่วมกันของโรงเรียนและชุมชน และได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน